

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน
ประจำวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ช่องทางติดต่อ : กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล www.consular.go.th

Call Center ๒๔ ชั่วโมง : ๐๒ ๕๗๒ ๘๔๔๒ Application : Thai Consular

หัวข้อเรื่อง : การจัดเครื่องบินเช่าเหมาลำเพื่อรับคนไทยในต่างประเทศกลับประเทศไทย

ท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศได้ทำงานร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และทีมประเทศไทยทั่วโลก เพื่อหาแนวทางดูแลช่วยเหลือพี่น้องคนไทยที่พำนักอาศัยหรือทำงานในต่างประเทศ รวมทั้งนักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษาไทยที่ตกค้างให้เดินทางกลับประเทศไทยทั้งทางบกและทางอากาศ

นับตั้งแต่รัฐบาลได้มีมาตรการชะลอการเดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกพี่น้องชาวไทยในประเทศต่าง ๆ ทั่วทุกมุมโลกที่ได้รับผลกระทบหรือประสบความเดือดร้อนจากวิกฤตดังกล่าวหรือมีความจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทยด้วยปัญหาด้านสุขภาพและเพื่อกลับมาดูแลบุตรหลานหรือญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ในประเทศไทย โดยช่วยเหลือส่งกลับคนไทยเหล่านี้ทั้งทางอากาศและทางบก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การลงทะเบียนคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับ การตรวจคัดกรองก่อนการเดินทาง การจัดเที่ยวบินเช่าเหมาลำและอำนวยความสะดวกให้ผู้เดินทางที่สนามบิน

ล่าสุด กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดสรรโควตาและจัดเที่ยวบินเช่าเหมาลำเพื่อนำคนไทยจากอินเดีย ออสเตรเลีย กатар บังกลาเทศ และอินโดนีเซียกลับบ้าน โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการคัดกรองผู้โดยสารตั้งแต่ต้นทางและเมื่อเดินทางถึงสนามบินในประเทศไทย ซึ่งเมื่อเดินทางถึงไทยแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับไม้ต่อโดยส่งคนไทยเหล่านี้ไปกักกันโรคเป็นเวลา ๑๔ วัน ในสถานที่ที่รัฐบาลจัดเตรียมไว้ให้ หรือในกรณีที่ตรวจพบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง ก็จะได้รับกักกัน/รักษาโรคในสถานพยาบาลที่เหมาะสมอย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงให้แก่พี่น้องชาวไทยในประเทศด้วย

สำหรับคนไทยที่ยังตกค้างอยู่ในประเทศต่าง ๆ กระทรวงการต่างประเทศและทีมประเทศไทยในกว่า ๙๐ แห่งทั่วโลก ยังคงให้ความช่วยเหลือและดูแลสภาพความเป็นอยู่ของคนไทยในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องโดยได้นำข่าวสารอาหารแห้งและสิ่งของจำเป็นไปแจกจ่ายให้ผู้ที่มีความเดือดร้อน รวมทั้งจัดกิจกรรมจิตอาสาและสาธารณประโยชน์ พุดคุยตอบปัญหาและให้กำลังใจคนไทยในต่างแดนผ่านระบบวิดีโอคอล โดยกระทรวงการต่างประเทศมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดูแลคนไทยทุกแห่งหนจนกว่าเราจะผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน
